

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 3.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ		
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 3.3.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :	ผู้จัดเก็บข้อมูล :	
1. นายดำรงชัย พุ่มสงวน ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.	1. นายพีระพลธ์ สำเภา	
2. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป.	2. นางสาวบุศรินทร์ ณ นคร	
	3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต	
โทรศัพท์ : 0-2221-5850, 50460	โทรศัพท์ : 0-2221-5850, 50459	
คำอธิบาย :		
<ul style="list-style-type: none"> • ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลพิจารณาจากการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ • แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล หมายถึง แผนการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่กระทรวงคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ หรือส่วนที่เป็นวาระงานที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 		
โดยที่ :		
ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	
1	นำแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวง มาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดทำร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	
2	สัดส่วนจำนวนแผนงานโครงการ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับเป้าหมาย	
3	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ได้ครบถ้วน และมีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนฯ	
4	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการแบบบูรณาการฯ ภาพรวมต่อปลัดกระทรวง และส่งรายงานให้สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละรายรอบได้ครบถ้วน	
5	สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในส่วนที่กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบได้เสร็จสิ้น พร้อมนำเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังเสร็จสิ้นสุดปีงบประมาณ 15 วัน	

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1	<p>สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด กรมในสังกัด กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้จัดส่ง แผนงาน/โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อนโยบาย สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาล /เป็นโครงการที่อาจมีผลกระทบโดยรวมต่อ ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมาก และเป็นโครงการที่มีพื้นที่ การดำเนินงานครอบคลุมในพื้นที่จังหวัด แล้วนำแผนงาน/โครงการมาวิเคราะห์ความเสี่ยง เชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (KPN) ซึ่งเป็นไปตามมติ คร.ม. 22 เม.ย. 51 โดย จัดลำดับความสำคัญ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 2. โครงการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 3. โครงการมาตรการ ดำเนินการกรณีผังเมืองรวมหมตอายุ 4. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 5. โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์)</p>
2	<p>สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้นำเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง สูงและนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โครงการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ โครงการมาตรการดำเนินการกรณีผังเมืองรวมหมตอายุ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) โดยได้บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว เพื่อแจ้งสำนักนายกรัฐมนตรีให้บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2554 สอดคล้องกับเป้าหมาย โดย คร.ม. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ครบทั้ง 5 โครงการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 12 คน ให้เสนอไม่น้อยกว่า 5 แผนงาน/โครงการ)</p>
3	<p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ครบถ้วน โดยตรวจติดตามโครงการทั้ง 5 โครงการ ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ 75 จังหวัด ตามพื้นที่เป้าหมายกำหนดในรอบที่ 1 Project Review รอบที่ 2 Progress Review และรอบที่ 3 การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation แล้ว</p>
4	<p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจ ราชการตามแผนการแบบบูรณาการฯภาพรวมในแต่ละรายรอบเสนอต่อปลัดกระทรวง และสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยรายงานรอบที่ 1 ตามแบบ SEAR (Semi-Annual Report) ส่งไปแล้วเมื่อ 11 เมษายน 2554 และจัดทำข้อเสนอแนะแบบ PPR2 ส่งไปยังจังหวัด (หน่วยรับตรวจ) เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยง และจะรายงาน รอบที่ 2 ตามแบบ AIR (Annual Inspection Report) ให้สำนักงานปลัด นายกรัฐมนตรีภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการแล้ว (ภายใน 15 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินการตามที่ สป.น. กำหนด) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>

5	<p>การจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในส่วนที่กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) นำเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังเสร็จสิ้นสุดปีงบประมาณ 15 วัน (ภายในเดือน ตุลาคม 2554) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>
---	---

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	1	ระดับ 5	5	0.0500

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการตามวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนการราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2554
2. แจกแนวทางในการคัดเลือกโครงการให้กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ให้คัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยโครงการจะต้องมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสูงมาก และมีงบประมาณจำนวนมาก รวมทั้งดำเนินการหลายพื้นที่จังหวัด
3. รวบรวมโครงการทั้งหมดที่กรมส่งมาเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นโครงการที่มีความสำคัญ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน นำเสนอเข้าในที่ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบและนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โครงการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ โครงการมาตรการดำเนินการกรณีผังเมืองรวมหมดยุค โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เพื่อแจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554
4. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งตอบรับบรรจุโครงการ ทั้ง 5 โครงการ ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
5. สรุปรายละเอียดโครงการแจ้งแนวการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับทราบแนวทางการตรวจราชการในการตรวจราชการ จำนวน 3 รอบรอบ ได้แก่ รอบที่ 1 (Project Review) รอบที่ 2 (Progress Review) และรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ใน 6 ขั้นตอน รูปแบบรายงาน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (SeAR) และรอบที่ 2 (AIR) ตามรูปแบบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
6. ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแบบรายงานในรอบที่ 1 และ 2 ตามแบบ PPR1 ของแผนงาน/โครงการ จำนวน 5 โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการตามพื้นที่เป้าหมายในรอบที่ 1 และ 2 โดยมีแบบสอบถามในรอบที่ 1 (Project Review) และรอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อสอบถามความเสี่ยง และแจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแบบดังกล่าว
7. หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project Review) และรอบที่ 2 (Progress Review) ได้ประสานการ

จัดทำข้อมูลในการเขียนรายงานกับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขต รวบรวมรายงานรอบที่ 1 (SeAR)

8. รวบรวมรายงานทั้ง 5 โครงการ ในเขตพื้นที่ดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ PPR1 ของแผนงาน/โครงการ จำนวน 5 โครงการ นำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบผลการตรวจราชการในภาพรวมในรอบที่ 1 (SeAR) โดยส่งรายงานรายรอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

9. หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project Review) และรอบที่ 2 (Progress Review) และจัดทำรายงานรอบที่ 1 (SeAR) แล้ว ก็เป็นการตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) และวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ PPR2 ของทั้ง 5 โครงการ และจัดทำรายงานภาพรวมในรอบที่ 2 AIR (Annual Inspection Report) เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดโครงการ (ภายในเดือน ตุลาคม 2554) พร้อมทั้ง ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานบทสรุปของผู้บริหาร (Executive Summary) เสนอต่อนายกรัฐมนตรี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพและภูมิสังคมตลอดจนวัฒนธรรมอย่างหลากหลายครอบคลุมในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่บังคับบัญชาและกำกับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหารราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครอบคลุมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่ มีเครือข่ายทุกพื้นที่ โดยลงถึงตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน

3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติ ครม. กำหนดให้ทุกกระทรวงทำความตกลงร่วมกันในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่ง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554 เป็นการตรวจราชการแนวใหม่ ต้องใช้ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (KPN) และ PMQA ทำให้บุคลากรในการสนับสนุนการตรวจราชการและหน่วยรับการตรวจราชการขาดองค์ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการทำรายงาน

2. แนวทางในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554 และขั้นตอนการตรวจราชการ รูปแบบรายงาน ตลอดจนกำหนดเวลา มีการปรับเปลี่ยนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการและหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการไม่เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนใหม่ทำให้ต้องมีการศึกษาแนวการทำงานดังกล่าว และทำงานแบบเรียนรู้ไปด้วยความไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอย่างแท้จริง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน และทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

ควรให้ค่าน้ำหนักตัวชี้วัดของแต่ละกระทรวงเท่าเทียมกัน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ยาก แต่ไม่มีแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติเท่าที่ควร ควรจะพิจารณาให้ค่าน้ำหนักที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

หลักฐานอ้างอิง :

- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 451/2553 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- หนังสือที่เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยและหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้คำดัชนีความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำตารางสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 โครงการ
- หนังสือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยและหนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแผนงาน/โครงการ จำนวน

- 5 โครงการ ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554
4. หนังสือตอบรับของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้บรรจุแผนงาน/โครงการ จำนวน 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ.2554 และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตลอดจนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ให้จังหวัดทราบและดำเนินการรายงานผลตามแบบ PPR1 และแบบรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม
6. สรุปผลการประชุมแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554 ที่ร่วมประชุมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
7. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2554 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
8. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 171/2554 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และกำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
9. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
10. หนังสือการแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2554 ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตลอดจนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด และกำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามโครงการ จำนวน 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2554 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
11. หนังสือรายงานแบบประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่จังหวัด (หน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ) แบบ PPR1 แบบ PPR2 ที่ประเมินความเสี่ยงตนเองและแนวทางการจัดการความเสี่ยง จำนวน 5 โครงการ
12. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0205.1/3910 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เพื่อส่งรายงานภาพรวม SEAR (Semi-Annual Report) ให้สำนักนายกรัฐมนตรี
13. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0205.1/ว 3396 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เพื่อแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รอบที่ 3 (Monitoring & Evaluation) เพื่อถอดแบบประเมินความเสี่ยง / รายงานในภาพรวม / แบบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและภาคประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ